

Recovery para sa Maui Wildfire

Phase 1 Pag-kompleto

Nobyembre 30, 2023



Marami ang ibinigay ng Maui sa mundo. Bilang mga guests, kami ay pinarangalan na ibalik ang aming suporta.

Inatasan ng Federal Emergency Management Agency ang EPA na magsurvey, mag-alis, at magtapon ng mga mapanganib na materyales mula sa mga ari-arian na apektado ng mga sunog sa Maui. Ito ay tinutukoy bilang Phase 1.

Nakumpleto na ng EPA ang Phase 1 na misyon nito, ito ay isang malaking hakbang patungo sa pag-aalis ng mga kalat at ang muling pagtatayo ng Lāhainā at mga komunidad sa upcountry.

Phase 1 - Pagalis ng mga mapanganib na materyales ng EPA

Phase 2 - Pagalis ng mga kalat ng Army Corps

Ang EPA at ang mga contractors nila, kalahati sa kanila ay mga lokal na empleyado, sa tulong mula sa U.S. Coast Guard, at sa pakikipag-ugnayan sa County ng Maui at Hawai'i Department of Health ay nakamit ang mga sumusunod:

1. Sinuri, inalis, at itinapon ang mga mapanganib na materyales sa ibabaw ng bahay sa mga lugar na naapektuhan ng sunog.

ENakumpleto ng EPA ang pag-alis ng mapanganib na materyales mula sa 1,374 residential at 74 commercial ari-arian. Ang mga mapanganib na materyales na nakolekta sa Phase 1 ay masusing naproseso at nakabalot sa lugar ng pagtatanghal ng dula ng EPA. Labing tatlong lalagyan ng pagpapadala naglalaman ng mga mapanganib na materyales ay ipinadala sa Maui para sa ligtas na pagtatapon.

Ipinagpaliban ng EPA ang 73 residential at 100 commercial na ari-arian sa Army Corps of Engineers para sa pag-alis ng mapanganib na materyales dahil sa mga pisikal na kondisyon na humadlang sa ligtas na pag-access sa ari-arian. Para sa mga ari-arian na ito, kailangan makipag-ugnay ang mga residente sa County of Maui at Army Corps upang ma-access ang kanilang mga ari-arian pag ang mga mapanganib na kondisyon ay tinutugunan at ang mga mapanganib na materyales ay tinanggal.



2. Pag-alis at pagtapon ng mga lithium-ion at mataas na boltahe na baterya mula sa mga power wall, electric, at hybrid na sasakyan na apektado ng sunog sa Maui.

Inalis ng EPA ang mga baterya mula sa 94 electric at hybrid sasakyan, at 274 power walls. Binuo ng EPA ang pagputol ng mga pamamaraan sa gilid para mawalan ng enerhiya at para hindi na gumana ang mga baterya upang sila ay ligtas na maipadala sa Maui. Dalawang shipping container na naglalaman ng higit sa 30 tonelada ng hindi gumagana na baterya ay ipinadala sa Maui para sa ligtas na pag-recycle.



3. Inisyal at muling paglalapat ng isang pampatatag ng lupa sa bakas ng abo ng mga nasunog na istruktura.

Inilalapat ng EPA ang Soiltac® upang protektahan ang kalusugan ng mga tao at ang kapaligiran mula sa mga mapaminsalang contaminants na matatagpuan sa ang abo. Ang Soiltac® ay muling inilalapat kung saan ito napunta nabalisa. Aalisin ng Army Corps ang Soiltac® kasama ng iba pang mga kalat sa Phase 2.

Ang Soiltac® ay batay sa tubig at nagbubuklod ng abo at kalat. Ang produkto na ito ay bumubuo ng isang malinaw, hindi tinatagusan ng tubig na crust sa ibabaw ng nasunog na materyales at kalat para maiwasan ang pagkalat ng mga mapanganib na materyales sa labas ng lugar.



Bagama't inalis ng EPA ang karamihan sa mga mapanganib na materyales, maaaring manatili ang ilang bagay. Kung bumibisita ka sa iyong ari-arian sa panahon ng muling pagpasok, mangyaring magpatuloy nang may pag-iingat. I-scan ang QR code para sa video sa mga pangkalahatang panganib na maaari mong makaharap.



Programang sa pagiging sensitibo sa kultura:

Upang obserbahan at protektahan ang mahahalagang mapagkukunan at kasanayan sa kultura sa Maui sa buong pagtugon na ito, binuo at ipinatupad ng EPA ang isang programa sa pagiging sensitibo sa kultura. Kasama sa programa ang pagkuha ng higit sa 20 cultural monitor upang pangasiwaan ang trabaho sa larangan; mandatoryong pagsasanay sa pagiging sensitibo sa kultura para sa lahat ng kawani ng EPA, mga kontratista, at mga tauhan ng suporta sa U.S. Coast Guard; at pagpapayo sa kultura mula sa lokal na pamunuan upang ipaalam ang programa ng pakikilahok sa komunidad ng EPA. Bawat araw, bago at pagkatapos ng trabaho sa mga nasunog na lugar, isang pule, o Hawaiian na panalangin at pagpapala, ay ginaganap kasama ng mga field crew. Ang programa na ito ay mahalaga sa tugon na ito at ipagpapatuloy sa susunod na yugto ng Recovery.

Habang natapos na ng EPA ang pag-alis ng mapanganib na materyales, ang Soiltac® at ang iba pa naming gawain ay magpapatuloy. Ang EPA ay nakatuon sa pagbibigay ng mga mapagkukunan upang tumulong sa mga pangmatagalang pagsisikap sa pagbawi ng Maui kabilang ang imprastruktura ng tubig at napapanatiling pagbawi.

Kung may tanong ka tungkol sa Phase 2, kontakin ang Army Corps of Engineers:

Website: <https://www.poh.usace.army.mil/Missions/Emergency-Response/Hawaii-Wildfires/>

Phone: 877-214-9117